

BẢN TIN GIÁO XỨ CHỢ ĐUI

Số 543* Năm 11/ 2022 * Chúa nhật 28/08/ 2022

Địa chỉ : 1 Tôn Thất Tùng, P. Phạm Ngũ Lão, Q.1, Tp.HCM.

Điện thoại : (08)38330820

Email : vanphonggiaoxu.chodui@yahoo.com

là thư mục từ

Lm. Ernest Nguyễn Văn Hương

“**H**ễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên” (Lc 7, 14) Với câu này, Chúa Giêsu có vẻ đề nghị lối sống ngược với suy nghĩ chung của nhiều người. Thường chúng ta thích được coi trọng, coi trọng trước mặt người đời hay nói cách khác chúng ta thích người khác tôn trọng. Nếu chúng ta hạ nhục người khác, coi người khác “ngu như bò” chẳng hạn thì rất có thể chúng ta bị thừa ra tòa để chịu xử phạt. Nhưng nếu chúng ta tôn trọng người khác, xưng tụng người khác là có chức vị cao, học vị cao thì chúng ta dễ chơi thân với người đó. Từ đó, trong xã hội có những người biết lợi dụng lối sống đó để được chơi thân, quan hệ thân thiết với người khác.

Tuy nhiên dù người ta có khen hay chê, bản chất của chúng ta vẫn vậy. Người ngu thì có được tâng bốc cách mấy vẫn ngu. Người khôn ngoan thì có bị hạ cách mấy người ấy vẫn khôn. Khôn hay ngu của người ấy vẫn không đổi, chỉ có người chung quanh cho rằng người ấy khôn hay ngu thôi là có thay đổi vì tâm người được khen chê vẫn bất biến.

Từ đó chúng ta hiểu câu nói của Chúa Giêsu : Ai tự nhắc mình lên có nghĩa là tự bản chất người đó không vậy, nhưng đã tự đưa mình lên bậc cao hơn thì người ấy sẽ phải bị lôi xuống đúng vị trí của mình. Cũng thế : Ai hạ mình xuống dưới bản chất của mình thì người đó sẽ được nâng lên.

Vì thế, vấn đề là biết mình, biết bản chất của mình. Giá trị của người kitô hữu chúng ta không ở chỗ khoe khoang, càng không ở chỗ được người ta ca tụng nhưng ở chỗ bản chất con người chúng ta là phải nên hoàn hảo như Thiên Chúa Cha trên trời. Nhìn đúng giá trị của riêng mình thì chắc chắn chúng ta phải sống khiêm tốn.



TRANG SỐNG LỜI CHÚA

28/08/2022 CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN- C

PHẦN THƯỞNG ĐÍCH THỰC

“Và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.” (Lc 14,14)

Suy niệm: Là con cái Chúa, ta tin rằng Thiên Chúa quảng đại, ban thưởng gấp vô vàn lần những gì ta làm cho người lân cận. Dù làm những việc rất bé nhỏ như cho người khát ly nước lã, cho người đói chén cơm, cho người trần truồng tấm áo che thân, hay thăm viếng tù nhân,... là bạn đang làm cho chính Ngài, được Ngài ghi nhận, ban thưởng cho bạn (x. Mt 25, 31tt). Khi làm một trong các việc lành vừa kể trên đây, bạn là người chiến thắng trong cuộc đời kháng đang âm thầm diễn ra trong đấu trường tâm hồn; bạn vượt qua cái tôi hẹp hòi, mở rộng mối tương quan, trở thành người thân cận của người khác. Khi quảng đại cho đi, rộng rãi trao tặng, bạn xác tín giá trị vĩnh cửu của một nghĩa cử bác ái, và thêm hy vọng hạnh phúc thiên đàng cho cuộc đời mình.

Mời ban tìm ra vị thế của mình trong gia đình, nơi làm việc, trong thế giới; rồi nghĩ xem phần thưởng lớn nhất mình sẽ nhận được là gì. Sau đó mời bạn qui hướng về Thiên Chúa: *“Ngài dành cho bạn một chỗ thật đẹp, gần trái tim của Ngài và ban cho bạn phần thưởng là sự sống đời đời”* (ĐTC Phanxicô).

Sống Lời Chúa: Tôi nhận ra Chúa nơi những anh chị em bé nhỏ, nghèo hèn, và giúp đỡ, phục vụ họ với lòng bác ái, vui tươi theo tinh thần Tin Mừng.

Câu nguyện: Sốt sáng hát hoặc đọc lời bài hát *“Có bao giờ: Lạy Chúa, nhưng con nay, con nay biết rồi. Chung quanh con hai năm rờ mười; mỗi khi con giúp đỡ ai vì lòng yêu thương bác ái. Dù là việc đơn sơ nhỏ bé, dù là người vô danh trần thế, thì cũng là làm cho Chúa mà thôi.”*



TIN GIÁO HỘI CÔNG GIÁO

❖ Các nghệ sĩ nổi danh cùng Đức Phanxicô họp bàn biến đổi văn hóa.



Theo tin Aleteia ngày 21 tháng 8, một cuộc họp thượng đỉnh giữa các nghệ sĩ nổi danh và Đức Phanxicô sẽ được tổ chức tại Vatican. Mục tiêu của cuộc họp này là giữa một nền văn hóa tranh chấp hiện nay, làm thế nào để tạo được niềm hy vọng.

Thực vậy, Quỹ Quốc Tế Vitae (sự sống) do nhà từ tâm Luis Quinelli, người Á Căn Đình, thành lập, sẽ tổ chức cuộc họp trên tại Casina Pio IV của Vatican từ ngày 31 tháng 8 tới ngày 1 tháng 9, nhằm “làm đòn bẩy cho nghệ thuật, giới truyền thông, và tiêu khiển phát động một cuộc biến đổi văn hóa để cổ vũ ích chung, hy vọng và gặp gỡ giữa con người hoàn cầu”.

Các nhà tổ chức cho Aleteia hay, được Đức Giáo Hoàng Phanxicô hỗ trợ, biến cố trên sẽ được sự tham dự của “các nghệ sĩ, diễn viên nổi tiếng quốc tế”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô vốn trông mong các nghệ sĩ đẩy lên cuộc cách mạng âu yếm và đẹp đẽ; ngài nói rằng họ đóng một vai trò rất quan trọng như là “những người duy trì cái đẹp, các đại sứ của nền văn hóa gặp gỡ, và là các chứng nhân của hy vọng cho toàn thể nhân loại”.

Về phần mình, Quinelli xác nhận rằng mục tiêu của biến cố là tương phản “một xã hội phân cực tràn đầy các sứ điệp tiêu cực và tranh chấp”.

Quỹ Quốc Tế Vitae cũng được sự hỗ trợ của Nữ hoàng Huru trí Sofia của Tây Ban Nha và 25 nghệ sĩ, diễn viên và ca sĩ của Hollywood.

Nghệ thuật có giá trị

Theo các nhà tổ chức, biến cố văn hóa và nghệ thuật này là thành quả của một loạt các cuộc gặp gỡ tư riêng giữa Quinelli và ban quản trị hoàn cầu của Vitae và Đức Giáo Hoàng Phanxicô tại trú sở của ngài ở Santa Maria.

Quinelli cho biết, “Tại đó, chúng tôi đã trình bày công việc của Quỹ cho ngài” và “cùng thỏa thuận rằng Vatican sẽ đứng tổ chức Cuộc họp Thượng đỉnh đầu tiên của Vitae trong năm 2022. Đây sẽ là biến cố trong đó, các khách mời, với sự hiện diện và gợi hứng của Đức Giáo Hoàng, sẽ có thể chia sẻ kinh nghiệm và, trong khuôn khổ hợp tác, cùng tạo ra các sứ điệp và dự án có những tác dụng lớn lao gợi hứng cho chúng ta hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn, dựa trên các giá trị phổ quát nhằm cổ vũ gặp gỡ, đoàn kết và hy vọng”.

Cũng nên nhớ, tháng 12 năm 2020, dưới khẩu hiệu “Án chữ ‘chơi’ nghe hy vọng”, Quinelli và nhóm của ông đã phát động bài ca “La Bendición

Unidos” (“Chúc phúc đoàn kết”), do một nhóm nghệ sĩ Mỹ-Tây Ban Nha trình diễn. Bài ca tới tai hàng triệu người khắp thế giới.

Tác động tương lai

Các nhà tổ chức biến cô Thượng đỉnh Vitae quả quyết đây là bước đầu tiên của nhiều hành động khác sẽ được ra mắt trong một tương lai gần. London, Mexico City, và Los Angeles đã được nhắc đến như các thành phố kế tiếp có thể tổ chức Thượng đỉnh Vitae, trong nhiều sáng kiến, để tiếp nối công trình đã khởi đầu tại Vatican.

Loại nội dung nào được đề nghị cho công chúng? Đây là tác động chúng ta mong có nơi công chúng? Vitae, cùng với các nghệ sĩ và các nhà lãnh đạo quốc tế này, là cố gắng cách mạng hóa nền văn hóa ở bình diện quốc tế, phát sinh ý thức và tạo nên một phong trào nhằm thay thế các sứ điệp tiêu cực bằng các sứ điệp lành mạnh hơn, giúp chúng ta sống tốt đẹp hơn.

Vitae hoàn cầu

Vitae Hoàn Cầu là một tổ chức phi lợi nhuận quốc tế gồm các nghệ sĩ, các nhà điều hành và lãnh đạo thế giới với sứ mệnh truyền đạt các giá trị phổ quát nhằm tác động một cách tích cực đến tâm trí người ta qua nghệ thuật, truyền thông đại chúng và tiêu khiển.

Muốn có thêm thông tin về Vitae Hòa Cầu, Thượng Đỉnh Vitae và các nghệ sĩ/nhà lãnh đạo tham dự biến cố.



TIN GIÁO PHẬN & GIÁO XỨ

<http://tgpsaigon.net> & <http://new.titocovn.com>

Lời Tri Ân: Họ đạo xin chân thành cảm ơn và xin Chúa trả công bội hậu cho quý ân nhân đã quảng đại đóng góp cho bữa ăn từ thiện và quỹ bác ái của Họ đạo. **Yến Linh:** 100usd. **Cộng đoàn LCTX giáo phận:** 2.000.000đ.
